



Title :	“ประยุทธ์” เหยียบเรียงรายให้รถไฟเป็นของขวัญ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงรัฐ ( หน้า 4)
Date :	ฉบับแรกประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

# “ประยุทธ์”

## เหยียบเรียงรายให้รถไฟเป็นของขวัญ



ประชุม นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาเยือนเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ห้องประชุมเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลิกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันเสียที เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคสช.มายืนยันถึงเชียงรายให้ก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-แพร่-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ ตั้งแต่ปี 2560 พร้อมกับเร่งรัดปรับปรุงด้านบ้านฮวกพะเยาให้แล้วเสร็จในปีหน้าและอนุมัติจัดตั้ง Food Valley ตามที่สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือเสนอ

เช้าของวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางอรุณชกา สິบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะได้เดินทางจากสนามบินดอนเมืองด้วยเครื่องบินทหารมายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเพื่อตรวจราชการและร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.)จากส่วนกลางและกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน





Title :	"ประยุทธ์" เขี้ยบบเสียงร่ายให้รถไฟเป็นของขวัญ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงร่าย ( หน้า 4 )
Date :	ปีที่ระลึกประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

**เปิดศูนย์เรียนรู้กำจัดขยะ**

เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังอำเภอป่าแดดเพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ(Zero Waste) หมู่ 11 บ้านโป่งศรีนคร เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้วยเกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558 อันเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งสามารถจะขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการไปสู่การกำจัดขยะมูลฝอยของประเทศต่อไป โดยมีท้าววชิระเมธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง และชาวบ้านป่าแดดจำนวนมากมาให้การต้อนรับ

**พ้อขยะสังคมยังมีอยู่มาก**

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดว่า ผันมาตลอด อยากมาพักผ่อนหลังชีวิตเกษียณที่จังหวัดเชียงราย แต่ 2 ปีมาแล้วไม่ได้มาวันนี้มาในฐานะชาวบ้านไม่ใช่เจ้านาย ไม่ได้มาบังคับ มาสร้างความร่วมมือเดินไปแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่รัฐประหาร โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน และที่ตนบอกขอเวลาอีกไม่นาน แต่ 2 ปีแล้วยังทำไม่ทัน เพราะปัญหาเยอะ วันนี้ยังมีขยะสังคมอยู่มากซึ่งตนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก ช่วงนี้ขอความร่วมมืออยู่กับทหารและข้าราชการไปช้กพักด้วยความไว้นื้อเชื่อใจ เพื่อให้ประเทศพ้นกับดัก ประชาชนได้รับผลประโยชน์และทุจริตไม่ได้ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยก็โอนเงินผ่านบัญชีประชาชนโดยตรงไม่ให้ใครมีโอกาสทุจริต

**ย้ำขยะเป็นวาระแห่งชาติ**

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า รู้สึก



ทักทายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดศูนย์ปลอดขยะที่ได้ รับรางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันนี้ ศูนย์นี้ถือเป็นต้นแบบสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลที่ถือการกำจัดขยะเป็นวาระ แห่งชาติ แต่ขณะที่การก่อสร้างโรงงานกำจัด ขยะยังมีข้อขัดแย้ง ก็ต้องดูว่าเป็นประโยชน์ กับคนส่วนใหญ่หรือไม่ ตรงไหนที่ไม่ถูก ระเบียบก็ต้องปรับปรุง หากไม่ดีขึ้นก็ต้องสั่ง ปิด คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็อย่าปล่อยปละ ละเลย เมื่อมีระเบียบและกฎหมายอยู่แต่ไม่ ใช้จะมีไว้ทำไม "จะเอาแต่สิทธิเสรีภาพร้อย เปอร์เซ็นต์จะเดินไปได้อย่างไร" ถ้าเดินไปได้ ดนคงไม่ต้องมายืนพูดอยู่ตรงนี้แล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้าย จากนั้นได้ไปเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลโรงช้าง อาทิ ผ้า ทอเกลือ การสาธิตวิธีปลูกข้าวแบบโบราณของ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน โดยมีพระ มหาวุฒิชัย วชิระเมธี(ท้าวว.)ร่วมบรรยาย และ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมไม่ข้าวกล้อง ผัดข้าวและ ตำข้าว ด้วยครกกระเดื่องแบบโบราณ พร้อม กับกล่าวว่า อยากให้รักษาของเก่าไว้ อย่าทิ้ง จะได้เห็นว่าคุณโบราณเขาทำข้าวกันอย่างไร





Title :	“ประยุทธ์” เหยียบเหยงรายให้รักไฟเป็นของขวัญ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ชัยวัฏ ( หน้า 4 )
Date :	เช้าแรกประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ขนาดที่กลุ่มตัวแทนชาวนาได้พร้อมใจกัน  
ท่องคำขวัญ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ดังก้อง  
ให้พล.อ.ประยุทธ์ฟัง

**สักการะอนุสาวรีย์ “สมเด็จพระย่า”**

ในตอนบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะ  
เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์กลับมายังเชียงราย  
เพื่อร่วมประชุมกับกรอ.ส่วนกลาง และกรอ.กลุ่ม  
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่มหาวิทยาลัย  
แม่ฟ้าหลวง

เมื่อเดินทางมาถึงเวลาประมาณ  
13.30 น. อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ และ  
นักศึกษาให้การต้อนรับ นำนายกรัฐมนตรีไป  
สักการะพระราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระย่า” ณ ลาน  
ดาว ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จากนั้นเข้าร่วม  
ประชุมกับกรอ.ส่วนกลางและกรอ.กลุ่มจังหวัด  
ภาคเหนือตอนบน 2 ที่ห้องประชุมเชียงแสน  
สำนักงานอธิการบดี



ปลูกต้นยางนา บริเวณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

**ให้ก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงรายปี 2560**

ภายหลังการประชุม นายกรัฐมนตรี  
ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มารับฟังความคิดเห็น  
และความต้องการของคนในพื้นที่ โดยรัฐบาล  
ต้องการขยายศักยภาพของทุกภูมิภาคไปสู่การ  
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการทุก  
โครงการที่จังหวัดเสนอเข้ามา แต่ต้องกลับไป  
จัดทำรายละเอียดของโครงการต่างๆให้มีความ  
ชัดเจนอีกครั้ง อาทิ การขยายเส้นทางถนน 4  
เลน ขยายด่าน 3 ด่าน และการพัฒนาแหล่งน้ำ  
20 โครงการ อีกทั้งเห็นชอบก่อสร้างรถไฟสาย  
เด่นชัย-แพร่-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ โดย  
จะให้เริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ในปี 2560  
อย่างไรก็ตาม วันนี้ต้องมาทบทวนว่าอะไร  
ที่ทำไปแล้วและเกิดผลต่อประชาชน เพื่อให้  
เกิดความชัดเจนในปี 2560 และสอดคล้อง

กับแผนสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง  
ชาติฉบับที่ 12 และเชื่อมโยงสู่ไทยแลนด์ 4.0  
รวมถึงได้หารือว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่มมูลค่า  
และหารายได้ให้ประชาชนมากขึ้น โดยต้องมี  
การเชื่อมโยงการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและ  
การเกษตรกรรมควบคู่กันไป

ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเชื่อมโยง  
โยงเส้นทางการท่องเที่ยว ไทย-ลาว-จีน ผ่าน  
เส้น R3A โดยที่ประชุมเห็นชอบโครงการพัฒนา  
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางการ  
ท่องเที่ยว และมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยว  
ดำเนินงานโครงการดังกล่าว พร้อมกับ  
ให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพื้นที่ที่  
เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ คาด  
ว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เขต  
ล้านนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ต่อปี

**เร่งรัดปรับปรุงด้านบ้านฮวก**

ด้านการค้าการลงทุน ได้แก่ 1. การ  
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด้านชายแดน  
สากลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด  
น่าน เพื่อการพัฒนาด้านชายแดนสากลห้วย  
โก๋น ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการ  
ค้า การลงทุน ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการค้า